

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. ภาพข่าว “ลดอันตราย” จากหนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์
๒. “นักร้องหมิ่นประมาท” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. “ฝากขังไซชะนะ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๔. “แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

Source :

ไทยทีวีส

Date : 24 ส.ค. 2560

Page :

A4

No :



**ลดอันตราย :** พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี วีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และสุพจน์ ตันยวรรธนะ รามว. ยุติธรรม ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "การสร้างองค์ความรู้ยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) : ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

A4

Source :

ไทยรัฐ

Date : 24 ธ.ค. 2560

Page :

15

No :

**◆ นักร้องหมิ่นประมาท** : ป้ายวันที่ 28 ม.ค. ศาลอาญารัชบุรี ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง คดีที่นาย นรเศรษฐ์ ชงทรงกลด หรือจิ๊กบ๋ม เชิญยิ้ม และ น.ส.นิอร ติลาอุดมวิทย์ แฟนสาวเป็นโจทก์ ฟ้อง นายศรศักดิ์ สวนแก้ว นักร้องชื่อดัง หมิ่นประมาท กล่าวหาว่านายเศรษฐ์โกงเงินจากกรณีการรับงานแสดง ที่ประเทศสวีเดนแลนด์ โดยวันนี้นายนรเศรษฐ์ เข้าเบิกความพยานโจทก์ไต่สวนมูลฟ้องจน แล้วเสร็จ โดยศาลนัดฟังคำสั่งว่าคดีมีมูลเพื่อที่จะ ประทับรับฟ้องหรือไม่ ในวันที่ 6 ก.พ. จิ๊กบ๋ม เชิญยิ้ม กล่าวว่า มีปัญหาเกี่ยวกับนายศรศักดิ์ อดีตนักร้องค่าย อาร์เอส เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือน มิ.ย.59 คนได้ร่วม เล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศสวีเดนแลนด์ และมีปัญหา ส่วนตัวกัน นายศรศักดิ์ได้พาคนเดินทางมาทวงหนี้ ในที่สาธารณะทำให้ได้รับความอับอาย และยังหมิ่น ประมาทตนและแฟนสาวลงในโลกออนไลน์อีกด้วย นอกจากนี้คดีนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องที่ทยอยฟ้องอีก 2 คดี.

Source :

ไทยรัฐ

Date : 24 มิ.ย. 2560

Page :

15

No :

**ฝากขังไซชะนะ :** ที่ศาลอาญา.สาย  
วันที่ 23 มิ.ค. พ.ศ.๖๐.เอกราช ปรียกรกร หัวทู้  
พงส.บช.ปส. ได้นำนายไซชะนะ แก้วพิมพ์ อายุ  
41 ปี ชาวลาว ผู้ต้องหาสำคัญคดียาเสพติด มาขึ้น  
ฝากขังครั้งแรก ระบุพฤติการณ์ว่า ระหว่างวันที่  
28 ก.ย.๕9-21 ม.ค. 6๐ ตำรวจ บช.ปส. สืบพบว่า  
ผู้ต้องหาเป็นนายทุนจัดหายาเสพติดให้เครือข่าย  
จนสามารถจับกุมเครือข่ายผู้ต้องหาที่ลักลอบนำ  
ยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด มูลค่า 120 ล้านบาท ถูกซ่อน  
ไว้ในช่องดัดแปลงใต้หลังการตู้บริเวณด่านตรวจ  
ยาเสพติด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ต่อมาจับกุมนาย  
ไซชะนะได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งข้อหา  
สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.  
ยาเสพติด พ.ศ.2519 ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ  
ต้องสอบปากคำพยานอีก 7 ปาก ตรวจสอบประวัติ  
การต้องโทษ จึงขอฝากขังผู้ต้องหา 12 วัน ตั้งแต่  
วันที่ 23 ม.ค.-3 ก.พ. และขอคัดค้านการประกัน  
เนื่องจากคดีนี้พัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติด  
ข้ามชาติ ศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหา  
แล้วไม่คัดค้านอนุญาตให้ฝากขังได้ส่งตัวเข้าเรือนจำ  
พิเศษกรุงเทพมหานคร.

MIC	MATCHON INFORMATION LETTER	Subject heading :
Source :	สยามรัฐ	
Date : 24 ส.ค. 2560	Page : 2	No :

UNIVERSITY OF  
**สยามรัฐ**  
Siamrat University 2560 วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สยามรัฐ

## แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ?

๑. กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมีปัญหาอยู่ไม่น้อยบางปัญหาได้แก้ไขไปบ้างแล้ว แต่ปัญหาที่เป็นรากเหง้าหลายปัญหา ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ทั้งแนวคิดทางกฎหมายที่มีลักษณะ “อำนาจนิยม” มากกว่า “เสรีนิยม” ปัญหาคดีล้นศาล คนล้นคุก ปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมล่าช้า แพ่ง บิดเบือน ชับช้อน ยากที่คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจและเข้าถึง การซ่อม ทรมานผู้ต้องหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาคดียาเสพติด และคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้การปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล การบิดเบือนความยุติธรรมและการซื้อขายความยุติธรรม เป็นต้น

กระบวนการยุติธรรม ทั้งในทางอาญา แพ่ง และปกครอง ยังไม่สามารถปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิมนุษยชนได้อย่างที่ควรจะเป็น โดยหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากกระบวนการจะไม่สร้างความยุติธรรมและไม่แก้ปัญหาล้างคมแล้ว กลับจะทำให้ปัญหาทวียิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมทุกระดับชั้นนับวันจะฝุ่กร่อนลงไปทุกที และกระบวนการยุติธรรมกลายเป็นปัญหาของชาติไป

แนวทางปฏิรูปประเทศนั้นมีผู้รู้เสนอไว้นับร้อยแล้ว แนวทางปฏิรูปที่น่าจะประมวลความคิดเห็นจากภาคประชาชนได้มากที่สุด

น่าจะเป็นผลงานของ “คณะกรรมการปฏิรูป คปร.” ที่พิมพ์เผยแพร่ เป็นหนังสือ “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” เมื่อ พ.ศ.2554 ซึ่งได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไว้ดังนี้

“สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งนี้ย่อมมีนัยว่าสิทธินี้เป็นของมนุษย์ทุกคนไม่เฉพาะแต่พลเมืองไทยเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติประชาชนไทยในประเทศไม่ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีความหมายสองประการ คือ กระบวนการที่เป็นธรรมอย่างหนึ่ง และความยุติธรรม โดยเนื้อหาอีกอย่างหนึ่ง โอกาสที่ไม่เท่าเทียมนี้ทำให้เกิดสภาพที่คนทั่วไปเรียกว่า “สองมาตรฐาน” อันเป็นสิ่งที่คนไทยรับได้ยากขึ้นทุกที

ปรากฏการณ์สะท้อนความผิดปกติของกระบวนการยุติธรรม ที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือ ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ 2.4 แสนคนทั่วประเทศ เกือบทั้งหมดหรือเกินร้อยละ 90 เป็นคนจน ในจำนวนนี้มีผู้ถูกต้องขังก่อนตัดสินคดี 50,000 คน ส่วนหนึ่งเพราะไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัว

นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังที่ต้องคำพิพากษาแล้ว แต่ไม่มีเงินเสียค่าปรับจึงต้องจำขังแทน รองปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้ให้ข้อมูลนี้ ใช้คำว่า “แถมต่อสำหรับคนจนมันมีน้อย”

ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ตอกย้ำและขยายความเหลื่อมล้ำจนเป็น “สองมาตรฐาน” นี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงที่สุดแล้ว เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการที่จะเข้าถึงความยุติธรรม นับตั้งแต่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ระบุข้อพิพาท ไปจนถึงตัวกฎหมายเอง และเนื้อหาแห่งความยุติธรรมที่เป็นผลนั้นปลาย หากไม่ปฏิรูป ความยุติธรรมในประเทศไทยจะเป็นความยุติธรรมแบบที่เรียกกันในภาษาสันสกฤตว่า ความยุติธรรมของฝูงปลา